

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ 1/2563

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข ร่างประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้
(ใน ส่วนที่ 3 หน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้ ข้อ 12 (1))

เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก <http://www.thaibma.or.th/>

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง
หรือ อีเมล : register@thaibma.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

ฝ่ายขึ้นทะเบียนและส่งเสริมการออกตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2257-0357 ต่อ 351

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 10 A, D ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ส่วนที่ 1: ที่มาและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเปลี่ยนแปลงตราสารหนี้ หรือข้อกำหนดสิทธิมากขึ้น รวมถึงมีการผิติดชำระหรือการเข้าสู่เหตุของการผิติดชำระ ประกอบกับผู้ออกตราสารหนี้มีการซื้อคืนหุ้นกู้ในตลาดรองเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนมีความสำคัญสำหรับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและการกำกับดูแลตลาด สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจึงเห็นควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสมาคม เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ส่วน 3 หน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้ ให้ครอบคลุมข้อมูลดังกล่าวที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องรายงานต่อสมาคม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูลแต่ละประเภทให้มีความชัดเจนขึ้น

ส่วนที่ 2: เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง และผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้รับข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน และได้รับมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนตามสถานการณ์

ส่วนที่ 3: สรุปสาระสำคัญ

สมาคมได้ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการสมาคม เรื่องการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ส่วนที่ 3 เรื่องหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้ ข้อ 12 (1) ให้ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้หรือดำเนินการให้นายทะเบียน หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้ให้สมาคมทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ตามระยะเวลาที่สมาคมกำหนด โดยสาระสำคัญของร่างประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเพิ่มประเภทข้อมูลที่ต้องแจ้งพร้อมทั้งกำหนดเวลาที่ต้องแจ้งต่อสมาคม และสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้รายงานในประกาศเดิมอยู่แล้ว จะเป็นการกำหนดเวลารายงานให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้

1. เพิ่มประเภทข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องแจ้งต่อสมาคมตามเวลาที่กำหนด	
วันประชุมผู้ถือหุ้น กู้ วาระการประชุม	ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
กรณีการซื้อคืนในตลาดรองให้แจ้งราคาซื้อคืนพร้อมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อคู่ค้าที่ทำการซื้อขายในแต่ละธุรกรรม	ภายใน 16.00 น. ของวันที่มีการซื้อคืน
เมื่อเกิดเหตุผิติดชำระหนี้หุ้นกู้ หรือเหตุการณ์ที่เข้าข่ายเหตุผิติดตามข้อกำหนดสิทธิ	ภายใน 15.00 น. ของวันที่ผิติดชำระ หรือเมื่อเกิด Cross Default หรือเหตุแห่งการผิติดชำระตามข้อกำหนดสิทธิ
2. กำหนดระยะเวลาในการแจ้งข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น	
มติการประชุมผู้ถือหุ้น กู้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหุ้นกู้ หรือข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือภายใน 15.00 น. ของวันที่มตินั้นมีผลบังคับใช้ (แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน)

ทั้งนี้สมาคมได้ยกร่างประกาศฉบับที่ปรับปรุง และ ภาคผนวก ซึ่งกำหนดเวลาการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ

ส่วนที่ 4: ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป